

Đại học Yersin Đà Lạt liên kết hợp tác với Tập đoàn GBI Quốc tế

Cập nhật: 25-02-2011



Ngày 21 tháng 02 năm 2011, trường Đại Học Yersin Đà Lạt đã có buổi làm việc với Tập đoàn GBI Quốc tế (Hà Nội) và ký kết hợp đồng thực hiện Dự án sinh viên "Chuyển giao kinh nghiệm công việc và kỹ năng cuộc sống".

Đây là một chương trình tiên tiến của nhà trường ngoài nước nhằm chuẩn bị kỹ năng thực tế cho sinh viên trước khi ra trường.

Hiệu quả của việc liên kết hợp tác với Tập đoàn GBI Quốc tế?

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT HỢP TÁC

GIẢI THÍCH CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

VÀ TẬP ĐOÀN GBI QUỐC TẾ

Học viên tham gia khóa học sẽ:

- Chia sẻ kinh nghiệm thực tế công việc, kỹ năng làm việc phù hợp với thị trường trong doanh nghiệp.
- Phát huy năng lực tiềm ẩn của sinh viên.
- Giới thiệu thực tế trong doanh nghiệp trong thời gian tham gia khóa học.
- Tạo dựng môi trường sống.

Chương trình này là các chuyên gia, các giám đốc doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chương trình tham gia là các sinh viên trường, các chuyên gia, nhân viên ra trường.

Chương trình này nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn quốc.

Nhà trường này là cho sinh viên toàn trường ký tham gia khóa học vào tháng 3/2011. Dự kiến khai giảng khóa học vào tháng 04/2011.

Nội dung khóa học sẽ được thông báo cho toàn thể sinh viên.



(Ảnh: Trường Đại học Yersin Đà Lạt - Lâm Đồng)

Trường Đại học Yersin Đà Lạt được Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 175/2004/QĐ-TTG thành lập Trường vào ngày 01 tháng 10 năm 2004.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt được thành lập là cơ sở đào tạo đại học ngoài công lập đầu tiên trên vùng đất Tây Nguyên. Sau hơn 6 năm thành lập và hoạt động, từ số lượng 100 sinh viên (SV) khóa 1 (2004-2005), đến nay nhà trường đã có trên 4.200 sinh viên theo học 8 chuyên ngành QTKD, Kiến trúc, Tin học, Khoa học môi trường, Công nghệ sinh học, Điều dưỡng, Du lịch, Tiếng Anh, Kỹ thuật công nghiệp và một trường THPT trên 600 học sinh. Cơ sở vật chất và

các phương tiện giảng dạy - học tập đã đáp ứng nhu cầu căn bản của một Trường kiểu mới, chính quy và hiện đại.

Nguồn: Đại học Yersin Đà Lạt